

Vĩnh Cửu, ngày 26 tháng 11 năm 2018.

THÔNG BÁO

V/v thuốc mới sử dụng tại TTYT huyện Vĩnh Cửu.

Vừa qua, Khoa Dược-TTB-VTYT có nhập một số thuốc mới phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Vĩnh Cửu. Nay Khoa Dược-TTB-VTYT kính thông báo đến các Khoa, Phòng, Trạm Y tế một số thuốc mới như sau:

1. Desloratadin 5mg (Biệt dược: Desloratadin)

Dạng trình bày: Hộp 03 vỉ x10 viên nén bao phim.

Chỉ định: Giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng theo mùa, viêm mũi dị ứng quanh năm như hắt hơi, sổ mũi, ngứa, nghẹt mũi, kèm kích ứng mắt, chảy nước mắt và đỏ mắt, ngứa họng và ho. Giảm các triệu chứng mày đay mạn tính tự phát.

Liều lượng- cách dùng:

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:

- Liều đề nghị là 1 viên 5mg/ngày.

Đối với bệnh nhân suy gan hoặc suy thận liều khởi đầu là 1 viên được sử dụng cách ngày dựa trên những dữ liệu về dược động học.

Trẻ em dưới 12 tuổi:

Liều viên nén DESLORATADIN có hàm lượng 5mg không phù hợp để sử dụng cho trẻ em.

Chống chỉ định: Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng:

- Bệnh nhân suy gan hoặc suy thận: Cần điều chỉnh liều dùng cho phù hợp ở những bệnh nhân này.

- Sử dụng trong nhi khoa: Sự an toàn và hiệu quả của desloratadin ở bệnh nhi chưa được thiết lập.

2. Ebastine 10mg (Biệt dược: Ebost)

Dạng trình bày: Mỗi viên nén bao phim chứa Ebastine 10mg.

Chỉ định: Dùng Ebastine cho bệnh nhân viêm mũi dị ứng hoặc mày đay mạn tính tự phát. Bệnh nhân viêm mũi dị ứng theo mùa (SAR). Cũng chỉ định Ebastine trong các phản ứng dị ứng ở da do dị nguyên hoặc các thuốc gây phản ứng dị ứng ở một số người bệnh quá mẫn cảm.

Chống chỉ định: Người quá mẫn cảm với Ebastine và với các thành phần của chế phẩm.

Liều lượng và cách dùng:

Khi có dị ứng do histamin, mỗi ngày uống 10mg.

Ngứa nghiêm trọng: Mỗi ngày 20mg lúc khởi đầu, sau đó giảm xuống 10mg/ngày khi bớt ngứa. Với bệnh nhân viêm mũi dị ứng hoặc mày đay mạn tính tự phát, mỗi ngày uống một liều duy nhất 10mg.

Bệnh nhân viêm mũi dị ứng theo mùa: 20 mg mỗi ngày.

Thận trọng: Có khi cần thay đổi liều lượng ở một số đối tượng đặc biệt, như người cao tuổi, người suy chức năng gan thận.

Khoa Dược-TTB-VTYT kính thông báo đến các Khoa, Phòng và 12 Trạm Y tế xã, thị trấn để đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả.

GIÁM ĐỐC



Nhâm Thị Nhung

P. TRƯỞNG KHOA

ĐS. Lê Thị Chu Trang

TỔ THÔNG TIN THUỐC

ĐS. Hà Việt Dũng